



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ต่อต้านคอร์รัปชัน</p>	<p>ชื่นชมนโยบายการให้และรับของขวัญ สธ.</p> <p>-เสนอบทความ โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และดร.ต่อภัสสร ยมนาค กล่าวถึงกรณีที่หลายหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกาศรับของขวัญปีใหม่ เพื่อสกัดต้นตอของการทุจริต โดยมีหน่วยงานดำเนินการแล้ว ได้แก่ ก.สาธารณสุข ก.การคลัง ก.พลังงาน ก.การท่องเที่ยวฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ไปรษณีย์ไทย SME Bank ธ.อาคารสงเคราะห์ องค์การพิพิธภัณฑทิวาศาสตร์แห่งชาติ ปตท. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้งฯ บริษัท บางจากฯ EXIM Bank ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ออมสิน บริษัท ทีโอทีฯ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 บริษัทตลาดรองลินเชื้อที่อยู่อาศัย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า นอกจากคนไทยจะเริ่มตื่นรู้เรื่องภัยของการคอร์รัปชันแล้ว ยังรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อป้องกันที่ต้นเหตุ และกล้าลงมือทำจริง ซึ่งต้องชื่นชม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ที่เป็นผู้นำองค์กรคนแรก ที่ประกาศแนวทาง "การรับและการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2561" โดยนักข่าวยกให้เป็นการประกาศที่ชัดเจนและเอาจริงในชั้นปฏิบัติ เพราะมีการแจ้งด้วยว่า ถ้าใครฝ่าฝืนประกาศนี้จะเอาผิดวินัยทั้งคนให้และคนรับ</p>
<p>ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ ออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>สยามรัฐ คอลัมน์สังคม สยามรัฐ</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด ขณะที่ภาคใต้มีฝนลดลง และอากาศเย็น ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 15-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-26 องศาเซลเซียส</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ. โยธิน ประยูรโกศราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการ อ.นิคมคำสร้อย และ ที่ว่าการ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แห่งละ 750 ผืน</p> <p>-นายคงเดช เชื้อเมืองพาน นายก อบต.น้ำไผ่ อ.น้ำป่าด จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ขณะนี้ ต.น้ำไผ่อุณหภูมิต่ำ 8-9 องศาเซลเซียส แต่ก็ยังไม่สามารถประกาศให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวได้ ทำให้อบต.น้ำไผ่ไม่สามารถช่วยเหลือประชากรกว่า 2,000 คน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาวได้ โดยมีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเสียชีวิตจากสภาพอากาศหนาวจัดแล้ว 2 คน</p> <p>-ด้าน นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ฝากถึงผู้ประกอบการและนักเรียนควรสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ พร้อมเตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว ว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย อาจจะทำให้ช็อกรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> <p>-นพ.วิศนุ วิทยาบารุง นพ.สสจ.บึงกาฬ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนที่นิยมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยคลายหนาว ว่าเป็นการเข้าใจผิด เพราะนอกจากจะไม่สามารถช่วยคลายหนาวได้แล้ว ยังส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำลายตับ และเยื่อบุกระเพาะ หากดื่มมากๆ ช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น อาจช็อกและเสียชีวิตได้ และแนะนำเป็นวิธีคลายหนาวที่ถูกต้อง โดยดูแลสุขภาพ หมั่นออกกำลังกายสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย ใส่เสื้อผ้าหนาๆ และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริภูวภัทร รองอธิบดีกรม สบส. แนะนำปฏิบัติ 3 ข้อ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้า คือ "เลือก ตรวจ ติด" 1.เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบสภาพเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นประจำก่อนใช้งาน 3.ติดตั้งสายดินและอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันอันตราย หากเกิดไฟฟ้ารั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่น</p> <p>-กล่าวว่า อากาศหนาว เป็นห่วงโรคระบาด โรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนต้น ขอให้ รมว.สธ.สั่งการให้ทุกพร.รัฐเตรียมพร้อมรับมือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ว่า ขณะนี้สถานการณ์เหลือ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง แต่ช่วงวันที่ 20-22 ธ.ค.นี้ กรมอุตุฯ วิทยุเตือนเรื่องพายุโคติก ที่จะส่งผลให้ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไปทำให้มีฝนหนัก ลมแรงมากขึ้น และช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. จะมีฝนตกทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ จึงสั่งการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมดูแลประชาชน ตั้งแต่การแจ้งเตือน เตรียมอพยพหากมีน้ำไหลหลาก ความเป็นอยู่ การสัญจร หากคลื่นคล้อยแล้วจึงดำเนินการฟื้นฟู</p>
ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ตูมเริ่มออกวิ่งเป็นวันที่ 49 ที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ทีมงานเตือนประชาชน อย่าดึงหรือรั้งตุนขณะวิ่ง เนื่องจากตูมเริ่มมีอาการบาดเจ็บ และจะประเมินอาการบาดเจ็บหลังเสร็จสิ้นการวิ่งในวันเดียวกัน เพื่อประเมินสภาพร่างกาย ก่อนกำหนดแผนวิ่งอีกครั้ง ขณะที่ยอดบริจาคเกิน 895 ล้านบาทแล้ว</p> <p>-สสจ.พะเยา ในฐานะผู้ประสานงานหลักในพื้นที่จังหวัดพะเยา แจ้งว่าขณะนี้ ทุกพื้นที่ใน จ.พะเยาต่างจัดกิจกรรมระดมรับบริจาคเพื่อสมทบโครงการฯ โดยวันที่ 18 ธ.ค. หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน อ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งได้เงินบริจาค 5.9 ล้านบาท และล่าสุดของมียอดบริจาคกว่า 3 ล้านบาทแล้ว</p>
เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “งานกับอุดมคติของชีวิต” ในโอกาสครบ 10 ปี การจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ พร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2560 แก่สถาบันโรคทรวงอก น.ส.สุดา โกชนาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ. กระทุ่มแบน และนายเฉลิม สิริจันทเวท จิตอาสา รพ. พนมสารคาม พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า นพ.สงวนคือผู้สร้างหลักประกันสุขภาพของไทย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยที่ครัวเรือนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่วนแนวทางรับมือสังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีราคาแพง ให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้</p>
มติชน	<p>ตรวจหาเชื้อ HIV ฟรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะทางทวารหนัก ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีที่รพ.รัฐทุกแห่ง ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก เพื่อให้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง สามารถทราบผลการตรวจภายใน 1 วัน และเมื่อรู้ผลว่าติดเชื้อ HIV สามารถรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิที่รพ.ของรัฐทุกแห่ง สอบถามและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aidssti.ddc.moph.go.th หรือสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>อย.ห้ามใช้ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า อย. ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (ฉบับที่ 3) โดยให้เพิ่มความลงในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ในข้อ 2.13 “ห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (ไขมันทรานส์) “ยกเว้น” การใช้ในการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก” หลังจากทีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า ไขมันทรานส์ (trans fatty acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งหนังสือไปยังองค์การการค้าโลก โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งความคิดเห็นกลับมายังอย. ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้น อย. จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดสรุปเสนอคณะกรรมการอาหารที่มีปลัด สธ. เป็นประธาน หากความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จะเร่งประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว</p> <p>น.ส.จิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า USFDA ได้ออกกฎหมายเมื่อเดือนมิ.ย. 2558 ห้ามไม่ให้เกิดอาหารในสหรัฐมีไขมันทรานส์ โดยให้ระยะเวลาผู้ผลิตปรับกระบวนการผลิต 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย-กรมวิทยาศาสตร์-ม.มหิดล) มาพิจารณาเรื่องความเสี่ยงของไขมันทรานส์ ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือ อาหารและเบเกอรี่ที่มีไขมันทรานส์จากโรงงานในสหรัฐ อาจถูก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ก่อนที่ USFDA จะประกาศห้ามไม่ให้มีไขมันทรานส์ในอาหาร หลังวันที่ 16 มิ.ย. 2561</p> <p>ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผอ.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวว่า ได้ทำการวิจัยเรื่องประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์พบว่า อาหารในท้องตลาดที่ปนเปื้อนกรดไขมันทรานส์ในระดับเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ได้แก่ โดนัททอด พัพและเพสทรี เวเฟอร์ มาร์กเกอรีน และเนยบางยี่ห้อ</p> <p>ด้าน นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผอ.สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ต้นปีหน้า สถาบันอาหาร-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย จะร่วมกันเข้าไปหารือกับออย.ชอ.ฟ่อนปรนและยึดเวลาเพื่อปรับตัวในการบังคับใช้ประกาศ เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนไลน์การผลิต-เครื่องจักร ปรับสูตรขนมและอาหารใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>สหรัฐปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายโรเบิร์ต โลทีไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ประกาศปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ จากประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งคณะกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ซึ่งไทยเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบ และปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียน ช่วยลดปริมาณงานค้างสะสม ทำให้จดทะเบียนสิทธิบัตรได้เพิ่มขึ้นจาก 1,000 คำขอต่อปี เป็น 4,000 คำขอต่อปี ตลอดจนมีการเสริมสร้างความโปร่งใส โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อย.เป็นประจำ</p> <p>หลังจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะผลักดันแผนปฏิรูปด้านทรัพย์สินทางปัญญา 4 ด้าน เพื่อให้หลุดพ้นจากการจับตามองของสหรัฐ ประกอบด้วย 1) ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง 2) ปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ 3) ยกระดับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>เฝ้าระวังโรคเขตเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. พร้อมด้วย นพ.จุลเดช ยศสุนทรากุล และ นพ.ชาติร์ ดวงเนตร กรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน พัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนและป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ ภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กทม.และเขตเมืองยังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ เพราะมีประชากรแฝงจำนวนมาก และมีสภาพสังคมเมืองใหญ่ ผู้คนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง แม้จะมีรพ.ที่มีความสามารถในการรักษาสูงจำนวนมาก แต่ยังมีปัญหาเนื่องจากใช้ข้อมูลสุขภาพคนละชุด การร่วมมือกันในระยะ 5 ปี จะแลกเปลี่ยนในด้านเทคโนโลยี วิชาการ ทรัพยากร และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งงานเฝ้าระวังแบบบูรณาการ</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค</p>	<p>อนุรักษ์สมุนไพรรักษา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สมุนไพรรักษาในป่าซับลังกา ตามที่สธ.ประกาศเรื่องแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรรักษา โดยบูรณาการร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เทพสตรี ทำการศึกษาวิจัยความหลากหลายของสมุนไพรรักษาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พบว่ามีสมุนไพรรักษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์กว่า 230 ชนิด และพบสมุนไพรรักษาหายาก หรืออยู่ในภาวะวิกฤติ หรือมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ กว่า 10 ชนิด อาทิ กระดังงาป่า กำแพงเจ็ดชั้น เถาวัลย์เหล็ก ม้ากระทืบโรง</p>
<p>ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สมุนไพรรักษา 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวภายหลังเปิดงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมจากสมุนไพรรักษาและการแพทย์แผนไทย สู่อุตสาหกรรมสุขภาพประเทศไทย 4.0 ว่า กรมฯ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาวิชาการ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ขณะนี้มีนวัตกรรม 4 กลุ่มโรค ได้แก่ ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น ข้อเข่าเสื่อม สะเก็ดเงิน และออฟฟิศซินโดรม มีหน่วยงานที่นำนวัตกรรมมาร่วมบริการ เช่น รพ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รพ.วังน้ำเย็น จ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทวีช่อง3 TNN24 กรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้จัดการรายวัน360 เดลินิวส์</p>	<p>สระแก้ว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>พฤติกรรมเลียนแบบฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงประเด็นความกังวลเรื่องแฟนคลับในเมืองไทยจะมีการฆ่าตัวตายเลียนแบบคนดัง (Copycat Suicide) ว่า การเลียนแบบจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีความคิดจะฆ่าตัวตายอยู่ก่อน แต่คนที่มีความคิดฆ่าตัวตายอยู่แล้ว อาจทำให้เกิดช่องทางมากขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องใกล้ตัวเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกคนสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาฆ่าตัวตายได้</p> <p>-เสนอบทความ Copycat Suicide หรือ Suicide Contagion คือ พฤติกรรมเลียนแบบการฆ่าตัวตายของผู้อื่น พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. ระบุว่า การฆ่าตัวตายในประเทศไทยมีปัจจัยทั้งจากตัวของเขาเอง และสิ่งที่เข้ามากระตุ้นทำให้เกิดความกังวลหรือเกิดพฤติกรรม โดยโรคซึมเศร้าเป็นแค่สาเหตุหนึ่งในสามเท่านั้น ส่วนพฤติกรรมเลียนแบบการฆ่าตัวตาย ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมี เท่าที่เห็นจะมีในต่างประเทศ เนื่องจากตัวดารามีอิทธิพลต่อผู้คนค่อนข้างมาก</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ในประเทศไทยมีผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าประมาณ 1.5 ล้านคน และโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตาย โดยกลุ่มอาชีพ นักเขียน-ศิลปิน มีความเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตายสูงกว่าคนทั่วไป 10-18 เท่า สาเหตุเพราะถูกคาดหวัง ต้องรักษาภาพพจน์ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก</p> <p>-เสนอสรุป องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เด็กอายุ 2-4 ปีทั่วโลกกว่า 300 ล้านคน ถูกเลี้ยงดูโดยใช้ความรุนแรงในการสร้างวินัยเป็นประจำ และราว 250 ล้านคนมักถูกล่วงละเมิดทางเพศและฆาตกรรม โดยข้อมูลของสธ. ปี 2558 พบต่อปีมีเด็กเกือบ 11,000 คน หรือเฉลี่ย 30 คนต่อวัน ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงถูกระทำรุนแรงทางเพศ โดย 9 ใน 10 คนถูกกระทำโดยบุคคลที่เด็กรู้จักหรือใกล้ตัวเด็กเอง</p> <p>ยูนิเซฟจึงต้องการให้รัฐบาลทั่วโลก รวมถึงรัฐบาลไทย ดำเนินการเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยจัดทำแผนงานระดับชาติ มีการประสานเชื่อมโยงกับภาคการศึกษา สวัสดิการสังคม ระบบสุขภาพ ระบบยุติธรรม ชุมชน และแรงจูงใจให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงเร่งผลักดันให้เกิดการลดพฤติกรรมที่รุนแรง จำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนและอาวุธอื่น ๆ ควรสร้างระบบบริการทางสังคม และฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ในการให้คำปรึกษาและบำบัดเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง สร้างระบบส่งต่อผู้เสียหายให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ส่งเสริมความรู้แก่เด็ก ผู้ปกครอง ครู และสมาชิกในชุมชน ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างระบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรุนแรงต่อเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>พฤติกรรม“สุขภาพคนกรุง”</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 13 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กทม. สธ. สปสช. สวรส. สช. และ สสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า โรคที่เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรทองย้อนหลัง 2 ปี คือ ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติทางเมตาบอลิก เบาหวาน ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน และโรคข้อ ตามลำดับ และยังพบว่าคนกทม.ออกกำลังกายน้อยกว่าภาคอื่น ๆ แต่มีสัดส่วนคนไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราค่อนข้างสูง โดยผู้ชายกทม.มีภาวะอ้วนสูงสุด ส่วนผู้หญิงมีสัดส่วนไม่ต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ การพัฒนาระบบสุขภาพจึงมีแนวทางสำคัญ 4 ประเด็น คือ 1.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ กทม. 2.มีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกระจายครอบคลุมเขตพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานบริการสุขภาพ 3.ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ทั้งการบริโภคผักผลไม้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ออกกำลังกายน้อย ที่ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และ 4.ลดอุบัติเหตุทางถนน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch